

## **30 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022)**

### **1. Quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc**

Từ 1975 - 1982, Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu có quan hệ buôn bán tư nhân qua trung gian và từ 1983 có quan hệ buôn bán trực tiếp và một số quan hệ phi chính phủ. Ngày 22/12/1992, Tuyên bố chung thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ giữa 2 nước được ký kết.

Tháng 8/2001, hai nước ra tuyên bố chung về “Quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ 21” nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tháng 10/2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên thành “Đối tác hợp tác chiến lược” nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myeong Bak.

Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc được triển khai toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Đối với Việt Nam, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí nhà đầu tư lớn nhất, đối tác lớn thứ hai về hợp tác phát triển (ODA), lao động, du lịch; và đối tác lớn thứ ba về thương mại. Tính tới hết tháng 2/2022, Hàn Quốc đứng thứ nhất trong tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam (tổng vốn đăng ký 78,4 tỷ USD, với gần 9.300 dự án còn hiệu lực).

Giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương hai nước không ngừng được phát triển với khoảng 200 nghìn công dân đang cư trú, làm việc và học tập tại mỗi nước và 60 nghìn gia đình Việt-Hàn. Đồng thời, hiện có hơn 70 cặp quan hệ giữa các tỉnh thành và địa phương hai bên với các hoạt động giao lưu hữu nghị thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

### **2. Hợp tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với các đối tác Hàn Quốc**

Đối tác Hàn Quốc của Hội rất đa dạng, từ các cơ quan chính phủ như Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc (MOGEF), Đại sứ quán Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Viện Nghiên cứu đến các tổ chức phi chính phủ (Hiệp hội các nhà doanh nhân và sáng tạo nữ Hàn Quốc, Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc), và phụ nữ kiều bào (Hội PNVN tại Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa VN tại Hàn Quốc).

Các hình thức hợp tác cũng rất đa dạng. Tiêu biểu, Hội phối hợp với Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc (KWDI) luân phiên tổ chức Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam – Hàn Quốc tại 2 nước để cùng chia sẻ các chính sách và kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới. Từ năm 2013 đến nay đã có 9 Diễn đàn được tổ chức, trừ năm 2020 do COVID-19. Hàng năm, Hội cử cán bộ tham dự các khóa tập huấn ngắn hạn và dài hạn do một số cơ quan của Hàn Quốc (KWDI, Viện Giáo dục và Thúc đẩy Bình đẳng Giới Hàn Quốc - KIGEPE thuộc MOGEF) tổ chức. Nội dung tập huấn, đào tạo tập trung vào công tác phụ nữ như tham mưu chính sách, dạy nghề, bình đẳng giới...

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) là một đối tác có quan hệ chặt chẽ với Hội. Bên cạnh các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn, KOICA hỗ trợ Hội các dự án, hoạt động nghiên cứu<sup>1</sup>, hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương<sup>2</sup> và phát triển cộng đồng<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Dự án “Nghiên cứu xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao tại miền Bắc Việt Nam do Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp của Trường Đại học Chung Ang, Hàn Quốc thực hiện.

<sup>2</sup> Dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan VN nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ ở Việt Nam” thực hiện tại 5 tỉnh/thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Cần Thơ, Hậu Giang.

<sup>3</sup> Chương trình Hạnh phúc tại Quảng Trị và Lào Cai trong đó có sự tham gia của Hội LHPN 2 tỉnh.

Hai năm qua, thông qua TW Hội, KOICA hỗ trợ khẩn cấp phòng chống COVID-19 và khắc phục hậu quả lũ lụt với tổng trị giá khoảng 5,4 tỷ đồng cho phụ nữ 7 tỉnh thành<sup>4</sup>.

Trong lĩnh vực hỗ trợ hôn nhân quốc tế, Hội LHPN Việt Nam và MOGEF năm 2010 đã ký Văn bản ghi nhớ “Hợp tác xây dựng các hoạt động hôn nhân quốc tế lành mạnh và nâng cao quyền năng của phụ nữ” với mục tiêu bảo đảm sự hòa nhập ổn định của các gia đình Việt - Hàn. Theo đó, đại diện được ủy quyền là Hội LHPN Cần Thơ và Trung tâm Chính sách và Nhân quyền Liên hợp quốc của Hàn Quốc (KOCUN) phối hợp tiến hành giáo dục định hướng cho PNVN di cư theo diện kết hôn trước khi sang Hàn Quốc.

Năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 giữa nước, TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với KWDI tổ chức Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 9 vào ngày 24/8/2022 và dự kiến cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ hội Văn hóa, Ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 2 từ 25 - 27/11/2022 tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.

### **3. Gợi ý về hoạt động hợp tác với đối tác Hàn Quốc sắp tới**

Trong thời gian tới, nhất là từ nay đến cuối năm 2022, Hội LHPN các tỉnh/thành căn cứ tình hình thực tế của địa phương để triển khai các hoạt động sau: (1) Tuyên truyền về hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, đặc biệt ở các tỉnh thành, địa phương kết nghĩa với Hàn Quốc, có khu công nghiệp đông người Hàn Quốc hoặc có đông người Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc, học tập, kết hôn; (2) Nghiên cứu tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa trong điều kiện cho phép; (3) Chủ động đề nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho Hội Phụ nữ tham gia các hoạt động đối ngoại của tỉnh/thành, hỗ trợ kinh phí hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm; (4) Tham gia các hoạt động hữu nghị của địa phương, tham gia các Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; và (5) Đề xuất TW Hội và lãnh đạo địa phương có hình thức ghi nhận, khen thưởng những tổ chức và cá nhân Hàn Quốc có đóng góp tích cực tại địa phương.

***Ban Quốc tế - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam***  
***Tháng 10/2022***

---

<sup>4</sup> Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.